



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
(สายงานผู้ปฏิบัติ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับโอน(ย้าย)/ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง(สายงานผู้ปฏิบัติ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยได้กำหนดระยะเวลายื่นเอกสารประกอบการขอโอน(ย้าย)/ย้าย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับโอน(ย้าย)/ย้ายแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง(สายงานผู้ปฏิบัติ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๑๑ ราย ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

(๑.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวอุดมการณ์ เสริมศรี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักปลัด อบต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
๒	นายสิริวิทย์ นามมณฑา	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปง อ.ปง จ.พะเยา

(๒.) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายณัฐวุฒิ ปิงยอง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา
๒	นายคามิน ธนาภิจิติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	เทศบาลตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

(๓.) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายวีรพงศ์ ทาติ๊ะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดสุโขทัย

(๔.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	ส.อ.ณัฐพงศ์ กาวิชัย	ผู้ช่วยครูฝึก หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๔	ฝ่ายสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
๒	นางสาวอัญชลี จำรัส	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓	นางสาวพรพิมล เรือนวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ
๔	นางสาวพิชญาภรณ์ พันธุ์พีช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอแก่ง หางแมว จังหวัดจันทบุรี
๕	สิบเอกไกรวิชญ์ บ้านสระ	พลาดตระเวน ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว. ไกล ๔	กองร้อยลาดตระเวน ระยะไกลที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระ พระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

(๕.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ ราย

ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวกาญจนา ฉิมแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ปฏิบัติราชการฝ่าย พัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตาม ข้อ ๑ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์
ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๒ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่สัมภาษณ์ตามที่กำหนดใน ข้อ ๒ หรือปรากฏ
ภายหลังว่าผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับโอน(ย้าย)/ย้าย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง(สายงานผู้ปฏิบัติ) จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง
ที่ขอโอน(ย้าย) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยไม่มีสิทธิเข้าเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธวัช สุทรวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา